

ของขวัญตามราศี

นำเสนอเมื่อ : 7 ม.ค. 2552

เลือกของขวัญปีใหม่ให้ถูกใจคน 12 ราศี

ปีใหม่กำลังจะมาถึงแล้ว ใครหลายคนกำลังหัวหมุนกับการหาซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่ พี่น้อง แลวไหนจะเพื่อนฝูง ทั้งเพื่อนเก่า เพื่อนที่ทำงาน และเพื่อนสนิท(ขออินเทรนด์นิดนึง) แลวถ้าเป็นคนที่หัวใจกำลังเป็นสีชมพู ก็คงต้องเสียตังมากกว่าคนอื่นหน่อย เพราะต้องหาของขวัญให้คนรู้ใจด้วย ดูแค่อำนาจก็ปวดหัวแล้ว แต่เราสามารถช่วยลดภาระของคุณหนึ่งอย่าง เรามีวิธีการเลือกของขวัญให้ถูกใจคนทั้ง 12 ราศี แต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าคนที่ คุณจะซื้อของขวัญให้เกิดในราศีอะไร แค่นี้เอง ถารูแล้วเรามาเริ่มที่ราศีแรกกันเลย



ราศีมังกร 22 ธันวาคม - 20 มกราคม

ชาวราศีมังกรเป็นคนเอาจริงเอาจังกับเรื่องงานเป็นพิเศษ ของขวัญที่น่าจะได้อะไรๆ ก็คือ ของที่เกี่ยวกับการทำงาน อย่างเช่น ออร์กาไนเซออร์ อุปกรณ์สำนักงานแบบเทรนดี้ ของตกแต่งโต๊ะทำงาน หรืออาจจะเป็นรูปของคุณเอาไปใส่กรอบ เวลาที่เค้าเครียดจากการทำงาน ก็จะได้รู้สึกผ่อนคลาย เมื่อมองมาเห็นรูปของคุณ เอ๊ะหรือว่าจะเครียดกว่าเดิมกันแน่เนี่ย ล้อเล่นนะคะ ลักษณะของชาวราศีมังกรอีกอย่างก็คือติดหรู ของขวัญสำหรับพวกเขาอาจจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมก็น่าจะถูกใจ แต่ก็หาคนลงขันด้วยแล้วกันนะคะ ซื้อคนเดียวระวังจะหาไม่ติด ไม่มีเงินซื้อของขวัญให้ตัวเองละแยะเลย อันนี้ต้องระวังคะ

ราศีกุมภ์ 21 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์

ชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่ไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไร ลองซื้อนาฬิกาให้ลืคะ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะป็นนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาตั้งพื้น และที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ นาฬิกาปลุกนั่นเอง หรือถ้าใจดีและมีสตางค์ จะซื้อมือถือให้เลยก็ไม่ว่ากันคะ ได้ 2 เสงเลย ให้นาฬิกาแล้วยังสามารถโทรจิกได้ด้วย คมสุดจ หรือถ้าไม่เป็นนาฬิกา ก็อาจจะป็นอะไรก็ได้ที่มีลูกเล่น เพราะชาวราศีกุมภ์มีความป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่สูง ขางสังเกต ชอบอะไรที่ต้องลงมือแกะนู่น ในนี้ อาทิ การประกอบโมเดล จิกซอว หรืออะไรก็ได้ที่เต็มไปดวยเทคโนโลยี รับรองวาถูกใจแน่นอนคะ

ราศีมีน 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม

ชาวราศีมีนป็นคนรักธรรมชาติ รักบ้าน ไม่ต้องบอกไซ้ใหม่คะว่าปีใหม่นี้จะซื้ออะไรให้เค้า แน่นอนต้องป็นอุปกรณ์แต่งบ้านเก๋ๆ โมบาย โคมไฟ ตุ๊กตา แจกัน ฯลฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสไตล์ของเคาดวยนะคะวา หวานแหวว เรียบง่าย หรือหรูหรา จะได้เลือกซื้อได้ถูกใจคะ ดนุไม่ก็ป็นอีกอยางที่เหมาะกับคนรักธรรมชาติอยางชาวราศีมีน ยิ่งป็นไม่มมงคลดวยยิ่งดี แต่อันนี้ก็ตองดูดวยนะคะวาเคาเกิดวันไหน จะได้ซื้อให้ตรงโฉลก เรามีเคล็ดลับมาฝากดวย สำหรับคนที่จะซื้อไม่มมงคลคะ

ราศีเมษ 21 มีนาคม - 20 เมษายน

ชาวราศีเมษป็นคนลุยๆ ชอบเที่ยวผจญภัยคะ อะไรที่ซื้อให้ก็ตองป็นอะไรที่ทะมัดทะแมง ถ้าป็นเสื้อผ้าก็ตองป็นสีพื้น ทุนๆ หนอย จะไดเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเคา อีกรอยางที่แนะนำก็คืออุปกรณ์ในการท่องเที่ยวแนวลอฟโรด แอดเวนเจอร์ อุปกรณ์ตั้งแคมป์อันนี้ก็เข้าทางคะ ถ้าป็นผู้หญิงก็อาจจะแนะนำป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่เท่ๆ อาจจะมีลายทหารเขามาผสมผสาน รับรองวาเวิร์ก แลวก็ไม่ตองกลัววจะใสยาก ดีไซน์หรูหลายคนเวลาอับจนหนทางคิดอะไรไม่ออก ก็จะไปเอาลายทหารเนี่ยละคะมาสรสรสรรค์เสื้อผ้า เชื่อไดเลยวาลายทหารไม่มีเอาท

ราศีพฤษภ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม

ชาวราศีพฤษภป็นพวกอนุรักษนิยม และประหยัดเอามากๆ ฉะนั้นของขวัญควรจะเป็นของไซ้ไซ้ได้นานๆ มีความคงทน หรือไม้ก็ของเก๋า หรือของใหม่ที่ทำให้ดูเก๋าๆ ชล้งๆ นาจะถูกใจชาวราศีพฤษภ หรือถาถาอะไรจะเป็นของกินก็ได้ไม่ว่ากัน ได้ทุกประเภทไม่เกียง ขอให้อรอยๆ หนอย แคนี่ป็นไซ้ไซ้ดี ถ้าป็นเสื้อผ้าก็ควรจะเป็นอะไรที่ใส่ได้นาน อยางเชนยีนส์ หรือเสื้อผ้า เครื่องประดับที่เรียบๆ เขากับเสื้อผ้าไดหลายๆ สี เรียกวาตัวเดียวเอาไป mix & match ไดอีกหลายชุด โดนใจชาวราศีพฤษภแน่ๆ

ราศีเมถุน 20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน

ชาวราศีเมถุนป็นคนที่ไม่ชอบความจำเจ คุณตองพยายามนึกวาเมื่อปีที่แล้วคุณซื้ออะไรให้เค้า ปีใหม่นี้ควรหาซื้ออะไรที่แตกต่างกันมากๆ จะได้สร้างความตื่นเตน ในกรณีนี้ที่เพิ่งรู้จักกัน ชื่อของขวัญปีใหม่ให้ป็นครั้งแรก ควรจะหาอะไรที่ไม่เหมือนใคร ยิ่งถาป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลก อันนี้โดนใจสุดๆ แต่ก็ดูราคาดวยแลวกันคะ เดี่ยวคนซื้อจะบาดเจ็บหนัก ของสวยๆ แชนดเมตที่ราคาไม่แพงมาก ที่คนทำเคาทำมาชิ้นเดียวก็มีให้ซื้อนะคะ ของดีราคาถูกก็มีให้เลือกมากมาย จจริงใหม่คะ

ราศีกรกฎ 22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม

ชาวราศีกรกฎป็นนักสะสมตัวยง ฉะนั้นถ้าจะซื้อของขวัญปีใหม่ก็น่าจะเป็นของสะสม อาทิ แสตมป์ โมเดล ตุ๊กตา หรือถาไม่กลัววเคาจะไม่ชอบก็ตองลงทุนไปสองกันที่บานเลยวเคาสะสมอะไรอยู่ จะได้ซื้อมาให้ถูกใจ ถาไม่เห็นว่าเคาสะสมอะไรจริงจิงก็อาจจะซื้อของเก๋ๆ ได้เพราะธรรมชาติของนักสะสมก็ต้องชอบความคลาสสิกอยู่แล้ว ของแต่งบ้านก็ไม่เลวนะคะ เพราะชาวราศีกรกฎรักบ้านป็นชีวิตจิดใจ และดวยความชอบบ้านอีกหนึ่อยางที่อยางจะแนะนำก็คือหนังสือดีๆ สักเล่มก็คงป็นของขวัญที่ถูกใจเชนกัน

ราศีสิงห์ 23 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม

ชาวราศีสิงห์มีความป็นผู้นำสูง ของขวัญที่เหมาะน่าจะเป็นของที่มีดีไซน์ที่ดูหรูหรา

แสดงออกถึงความมีสง่าราศี ถ้าจะชื่อของแต่งงานก็น่าจะเป็นไม้ เพราะเป็นอะไรที่ดูดีและคลาสสิกเสมอ แต่ถ้าจะชื่อต้นไม้ให้ ควรจะเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้มงคล เพราะจะช่วยเสริมในเรื่องของการงานคะ อีกหนึ่งคุณสมบัติของชาวราศีสิงห์คือ มีความทะเยอทะยานในเรื่องงานสูง ฉะนั้นของขวัญอีกอย่างที่น่าจะตรงใจก็คือ อุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน ต้องเลือกแบบที่เรียบและดูดี หรือจะเป็นอุปกรณ์คล้ายเครื่องเขียนต่าง ๆ ก็โอเคนะคะ อาทิ เครื่องนวด, ทีวีดี, วีซีดีหนังดี ๆ สักเรื่อง หรือซีดีเพลงเพราะ ๆ สักแผ่น

ราศีกันย์ 24 สิงหาคม - 23 กันยายน

ชาวราศีกันย์เป็นคนรักสวยรักงาม ของขวัญที่น่าถูกใจก็คงหนีไม่พ้นของสวย ๆ งาม ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ หรือจะเป็นเรื่องของการดูแลหน้าตาและผิวพรรณ อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อุปกรณ์การทำสปา สมุนไพรขัดผิว เป็นต้น อีกอย่างทีลืมนไม่ได้สำหรับคนรักสวยรักงามอย่างชาวราศีกันย์ก็ต้องน้ำหอม อันนี้ซื้อให้ได้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง แต่ถ้ามั่นใจเรามีวิธีเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับคนแต่ละราศีมาบอกด้วย คลิกที่นี่ หรือถ้าจะให้ชัวร์กว่าก็ชวนกันไปเดินเล่นแถวๆ แคนเตอร์น้ำหอม ลองชวนดมกลิ่นนั้น ชวนนี้ เต็มใจก็รู้คำตอบเองคะ

ราศีตุลย์ 24 กันยายน - 23 ตุลาคม

ชาวราศีตุลย์เป็นคนน่ารัก ช่างเจรจา ของขวัญที่ต้องถูกใจแน่นอนก็คือ ของน่ารัก ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา อุปกรณ์แต่งรถ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นลายการ์ตูน แต่ถ้ามั่นใจเรามีวิธีเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับคนแต่ละราศีมาบอกด้วย คลิกที่นี่ หรือถ้าจะให้ชัวร์กว่าก็ชวนกันไปเดินเล่นแถวๆ แคนเตอร์น้ำหอม ลองชวนดมกลิ่นนั้น ชวนนี้ เต็มใจก็รู้คำตอบเองคะ

ราศีพิจิก 24 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน

ชาวราศีพิจิกเป็นคนใจร้อนอยู่สักหน่อย ลองหาอะไรก็ได้ที่จะทำให้ใจเย็นๆ สุขสบายๆ อย่างเช่นต้นไม้ อาจจะเลือกไม้น้ำต่างๆ อย่างเช่น บัว, เฟิร์น หรือแวนแวน จะพวงปลาตัวเล็กๆ ไปด้วยไปด้วยก็ได้ไม่ว่ากัน ถ้าเป็นของตกแต่งบ้าน ก็อาจจะเลือกภาพวาดสีน้ำที่เป็นลายธรรมชาติ นาดก ภูเขา ทะเล หรือจะเป็นแบบอิมเพรสชันนิสม์ ให้เนเน่สบายตาเขาไว้ อีกอย่างที่กำลังอินก็คือ หินที่นำมาร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ หรือเอามาทำเป็นแหวน ลองหาหินที่ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข หรือจิตใจเยือกเย็น จะดีช่วยให้เค้าใจเย็นขึ้นคะ

ราศีธนู 23 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม

ชาวราศีธนูเป็นคนสนุกสนาน ชอบความบันเทิงทุกรูปแบบ เป็นราศีที่เลือกของขวัญให้ได้ง่ายที่สุดก็ว่าได้ อะไรก็ได้ที่ทำให้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เพลง หนังสือ หรือจะเป็นของกินอร่อยๆ หรือจะจัดเซอร์ไพรส์ให้อันนี้ก็เวิร์ก แต่ต้องเซอร์ไพรส์จริงๆ นะคะ เพราะชาวราศีธนูทำให้เซอร์ไพรส์ได้ยากคะ เหมือนเค้าจะมีเซนเซอร์อะไรประมาณนั้น อีกอย่างก็คือชาวราศีธนูเป็นคนรักสัตว์ แต่ถ้ามั่นใจจะซื้อละก็ ต้องหาข้อมูลดีๆ ว่าเค้าชอบสัตว์ประเภทไหน พันธุ์อะไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ต้องมีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะ ไม่งั้นละจะเป็นการทำบาปเปล่าๆ คะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการเลือกของขวัญปีใหม่ให้ถูกใจคนทั้ง 12 ราศี หวังว่าคุณคงจะหาซื้อของขวัญได้ง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่ดีของชาวสนุกทุกคนคะ Happy New Year คะ